

รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความรับ ผิดทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการ ปฏิบัติตามมาตรการ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ	บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน แนวทางการให้และรับของขวัญของผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ให้บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดหน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

<p>๒. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้บุคลากร โรงพยาบาลร้อยเอ็ดหน่วยงานในสังกัด และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>มีการปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง ถูกต้อง</p>
<p>๓. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>มีการปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง ถูกต้อง</p>

<p>๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนในการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียนมาตรการ การรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>มีการปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง</p>
<p>๕. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดหน่วยงานในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>มีการปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง</p>

<p>๖. มาตรการในการรับส่วนแถม พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตงาน</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียนมาตรการในการรับส่วนแถม พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตงานให้บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หน่วยงานในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>มีการปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง ถูกต้อง</p>
--	--	--	--------------	--

<p>๗. มาตรการในการจัดสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาล</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียนมาตรการ การจัดสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสวัสดิการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>มีการปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง ถูกต้อง</p>
---	--	---	--------------	--